



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๓๒๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๓๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๖๕๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน
โดยจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งแนวทาง
การใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ได้จัดทำแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นองค์รวม ภายใต้ปรัชญาพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวัย ตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือเป็นแนวปฏิบัติ
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจร ชีรชวินัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐๒-๒๕๑๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๔ โทรสาร ต่อ ๔๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้